

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย
อุดมกิจมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ การสมดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
กรุณาแนะนำเสนอแนะและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา
ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละมัย ร่มเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พุทฒจักร สิทธิ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร และ
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้คำแนะนำและ
เสนอปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ขอขอบพระคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดนครพนม และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้กรุณาให้สถานีตำรวจ
ในสังกัดให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณ พลตำรวจโท สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ที่ได้
อนุเคราะห์ให้สถานีตำรวจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พลตำรวจตรีบรรพต เทพพานิช รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทรเรือง ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดร.วรวิมล อินทนนท์
พันตำรวจเอก ดร.โสณกุชฌ์ ทรัพย์สมบัติ พันตำรวจโท ดร.สมคิด งามเชื้อ และพัน
ตำรวจโท ดร.ชนณรงค์ วันชา ที่กรุณาให้สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ พันตำรวจเอก ธนิต ดวงกลาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
นิคมคำสร้อยและผู้บังคับบัญชาทุกท่าน บิดามารดา ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่กรุณา
ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในการวิจัยครั้งนี้

คุณค่าจากการวิจัยในครั้งนี้ ขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ
ตลอดจนครู อาจารย์ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิประสาทความรู้วิทยาการต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

พลกฤต กิติเงิน